



5

MOIT13 ข้อ 2 (2.3)

ประกาศโรงพยาบาลเถิน

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค ของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ โดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ. ศ. ๒๕๖๑ เพื่อการใช้เงิน หรือทรัพย์สินบริจาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ นั้น

โรงพยาบาลเถิน ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็น การเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค เพื่อเป็นการสร้าง สืบต่อวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานราชการ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการ ร่วมต่อต้านการทุจริต เป็นพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตสำเร็จ เป็นรูปธรรม สามารถควบคุมกำกับ ติดตามประเมินผล ได้อย่างชัดเจน โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังต่อไปนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ของหน่วยบริการพ. ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุโดยใช้เงินบริจาคของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ. ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด

๒. โรงพยาบาลเถิน จัดทำข้อมูลรายงาน การรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข สรุปรายงานการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน ประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคแล้วให้ รายงานข้อมูลให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน ทราบปีละ ๑ ครั้ง

๓. หากพบว่ามีกรกระทำผิด ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเร็ว และหาก การกระทำนั้นมีมูลความผิด ให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบว่า กรณีเป็นการ กระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ให้ส่งเรื่อง ให้หน่วยงานที่มีอำนาจ ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

๑๖

(นายนวรรตน์ วนาพันธ์พรกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเถิน